

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำคัญอย่างไรต่อการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน

ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งที่ได้เด็กไทยควรจะได้รับคือการฝึกฝนเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมตัวคือ การทำความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพราะในปัจจุบันจากผลการวิจัยพบว่าเด็กไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาเซียนน้อยมากอันเกิดจากการไม่สนใจและไม่ตระหนักว่าอาเซียนจะมีความสำคัญกับตนอย่างไรได้บ้าง จึงทำให้เด็กไทยขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องของอาเซียน และประเด็นที่สำคัญของการฝึกฝนทักษะให้กับเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ ในเรื่องของ ความรู้พื้นฐานของกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน เช่น ชื่อเมืองหลวง ที่ตั้ง วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภาษา เป็นต้น เพราะประเด็นต่างๆดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเข้าใจตนเอง รู้จักอัตลักษณ์ของตนเอง รู้จักถิ่นฐานของตนเอง ซึ่งรวมถึงการเข้าใจความต้องการของตนเอง ค่านิยม และวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งค่านิยมและวัฒนธรรมของผู้อื่น จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ขยายความเข้าใจไปสู่ผู้อื่น

ประเด็นต่อมาที่เด็กและเยาวชนควรได้รับการฝึกฝนอย่างเร่งด่วน คือ ความรู้ในเรื่องของภาษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่และปัญหาสำคัญที่เด็กไทยเกือบทุกภาคส่วนขาดในส่วนนี้ ในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแต่สิ่งที่เด็กและเยาวชนยังขาดอยู่คือความรู้ในเรื่อง ของภาษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักและกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยให้ประชาคมอาเซียนประสบความสำเร็จโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ โดยอาเซียนจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางอย่างแน่นอน แต่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย ยังถือได้ว่าขาดความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษอย่างมากเพราะ พวกเขา มักจะคิดว่ายังไม่สำคัญกับตนเองมากนัก จึงไม่ค่อยที่จะสนใจและฝึกฝนตนเองให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดแล้ว ภาษาท้องถิ่นต่างๆในอาเซียนถือได้ว่ามีความสำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษ อันเนื่องมาจากการเปิดประชาคมอาเซียนคือการเปิดประตูของประเทศเพื่อรับแขกบ้านแขกเมือง แน่แน่นอนถ้าเด็กและเยาวชนในประเทศไทย มีความรู้และเข้าใจในภาษาท้องถิ่นของอาเซียน จนสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกับชาวอาเซียนด้วยกันได้ก็จะเป็นผลดีในการผลักดันผลประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ให้มีการขยายออกไปได้อย่างทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

จากประเด็นดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นเด็กและเยาวชนในประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรม ชาติสมาชิกของอาเซียน และการฝึกทักษะของภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่นต่างๆในอาเซียน เช่น ลาว เขมร พม่า เวียดนาม บาหลี เป็นต้น ซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนอย่างมากเป็นเหตุและผลที่ต้องเร่งทำการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่ง ถ้าเด็กเกิดความรู้และมีทักษะในเรื่องดังกล่าวแล้วก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขา ซึ่งเมื่อถึงเวลาของการเปิด

ประชาคมอาเซียนในปี พ .ศ. 2558 แล้วนั้น เขาจะสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างปรกติสุขและมีทักษะในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความรู้และบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศต่อไป